

## BIZ โช่ว Backlog กว่า 1.4 พันล้าน มั่นใจผลงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่

BIZ เห็นชอบมาตรการภาครัฐยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม อนุมัติเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไม่มีกำหนด พร้อมการันตียอดจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.25 บาทต่อหุ้น เคาะจ่ายวันที่ 16 เมษายนนี้ มั่นใจผลงานปีนี้สร้างสถิติสูงสุดใหม่ จาก Backlog ในมือมูลค่ากว่า 1.4 พันล้าน ทั้งรับรัฐรายได้เต็มปีจาก ร.พ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา พร้อมลุยประมุลงานใหม่เพิ่ม

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโลเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย และทั่วโลก จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯยังคงมั่นใจว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้โครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือรอส่งมอบ (Backlog) กว่า 1.4 พันล้านบาท ผลักดันให้รายได้เติบโตมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับโรงพยาบาลจุฬา

ลงกรณ์ ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ติดตั้งใช้เครื่องฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนนี้ และจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่เปิดให้บริการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย

นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมุลงานใหม่ต่อเนื่อง และในเร็วๆ นี้ คาดว่าจะรู้ผลประมุลงานโรงพยาบาลรัฐ 1-2 โครงการ มูลค่าหลายร้อยล้านบาท ซึ่งจะทำให้ปริมาณในมือรอรับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปีนี้ เติบโตเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา

ส่วนโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งบริษัทเข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วน 65% ได้เปิดให้บริการแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะในปี 2563 จะได้รับการตอบรับมากขึ้น และจะเป็นปีแรกที่ BIZ จะรับรู้รายได้เต็มปีตามสัดส่วน คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 5-7 ปี อีกทั้งปัจจุบันได้เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมกำหนดวันที่ 23 เมษายน



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายจึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใหม่ โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด และมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจ่ายวันที่ 16 เมษายนนี้ ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล